

Hai đại công ty Trung Quốc này đã hoạt động tại Hoa Kỳ từ năm 2008 trong lĩnh vực điện thoại



*Bà June Wang, Phó chủ tịch ZTE giới thiệu máy tính bảng với bộ vi xử lý Intel mới nhất và phiên bản Windows 8, tại San Francisco, California ngày 27/09/2012.
REUTERS/Robert Galbraith*

Hoa Kỳ và Trung Quốc thông tin ZTE bị Quốc hội Mỹ điều tra nghi ngờ xâm phạm. Dù theo báo cáo của Ủy ban tình báo Hoa Kỳ vì tin mà AFP có đề cập vào chi tiết Chủ nhật 07/10/2012 nhưng hai tập đoàn viễn thông Trung Quốc này không được lập với chính phủ Bắc Kinh và do vậy có khả năng được sự đồng ý để đánh cắp công nghệ quân sự và đe dọa an ninh Hoa Kỳ.

Theo AFP, sau hơn một năm đi u tra hai tập đoàn viễn thông Trung Quốc, Hoa Vi và Trung Quốc Thông Tin ZTE bị nghi ngờ núp dưới vỏ bọc doanh nghiệp để làm gián điệp kinh tế, quân sự và tin tức theo lệnh của đảng Cộng sản Trung Quốc.

Hai đại công ty Trung Quốc này đã hoạt động tại Hoa Kỳ từ năm 2008 trong lĩnh vực điện thoại nhúng bộ cảm biến trang thiết bị viễn thông.

Trong các cuộc đi u tra tại Hoa Kỳ, phát ngôn viên của tập đoàn viễn thông số hai thế giới Hoa Vi và đại sứ Trung Quốc ZTE đi u khẳng định họ « làm thông tin mà chỉ không làm chính trị ». Tuy nhiên cả hai đi u không trả lời được câu hỏi của ủy ban đi u tra : Nếu đi u lập với chính phủ tại sao trong ban lãnh đạo công ty lại có chỉ huy đảng Cộng sản ?

Tại Washington, thông tin viên Raphael Reynes tiếp nhận thu thập:

" Hoa Vi và Trung Quốc ZTE không báo động để tính đi u lập đi u và i nh h ng của một nhà nước ngoại quốc. Trên đây là nh n định của ủy ban tình báo Hoa Kỳ mà báo tin d th o báo cáo đã được báo chí đăng tải vào chiều Ch nh t 07/10/2012.

Các tác giả báo cáo khẳng định không có gì báo động là chính quyền Trung Quốc sẽ không số động hai đại công ty này để làm gián điệp kinh tế và quân sự. Do vậy Hoa Vi và Trung Quốc là mối đe dọa cho n an ninh của Hoa Kỳ.

Các tác giả báo cáo cho biết thêm là họ dọa trên nhu u thông tin đã giới một cũng nh còn báo một, đi đi u tra hơn một năm dài đi y khó khăn, vì hai tập đoàn viễn thông Trung Quốc tại chi h p tác. Ph n k t lu n đ ngh hành pháp M c m của Hoa Vi và Trung H ng, không mua linh kiện đi n t của hai tập đoàn này để số động vào việc chi t o trang thiết bị thu c lo i “nh y c m” của M .

Đ th o phúc trình của ủy ban tình báo Hoa Kỳ dày kho ng 60 trang cũng t cáo hai công ty Trung Quốc này nhu u n tìm cách h i l các viên chức M trong các v g i th u, cũng nh đã

Quốc hội Mặt trận 2 tập đoàn viễn thông Trung Quốc đề dọa an ninh quốc gia

Tác Giả: Tú Anh

Thứ Hai, 08 Tháng 10 Năm 2012 12:36

vi phạm luật bảo vệ bí mật quy định số hiệu trí tuệ và luật di trú Hoa Kỳ."